



ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560

## การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับไทยแลนด์ 4.0”



วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม เรื่อง “ศาลยุติธรรมกับไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 300 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมบรรยายพิเศษ

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่บทบาทของศาลยุติธรรมในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Court และระบบการยื่นและส่งคำคู่ความหรือคำสั่งศาลและเอกสารอื่นโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing ซึ่งจะถูกนำมาปรับใช้ในการพิจารณาคดีและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมและภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบ

/ความคืบหน้า...

**ความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.การพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ  
และร่างพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์**

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า ในคราวประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการตุลาการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้กำหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (การกำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการตุลาการไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสไว้ 2 กรณี คือ

(1) กรณีที่ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใด อาจขอไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปีในปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณที่จะขอไปดำรงตำแหน่ง (ระบบสมัครใจ)

(2) กรณีที่ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ให้พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ และให้ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการ ซึ่งในกรณีนี้ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี (ระบบบังคับ) และกำหนดให้ ก.ต. จัดให้มีการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการซึ่งจะมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส

อนึ่ง การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังคงหลักการเดิมเกี่ยวกับการได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง หรือสิทธิอื่นของผู้พิพากษาอาวุโส ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 ทุกประการ

**ขอเชิญชมการกล่าวคำปราศรัยของประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ทางสถานีโทรทัศน์  
ช่อง 9 Modernine TV**

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยออกอากาศการกล่าวคำปราศรัยของประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Modernine TV ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.